



ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2

.....

ตามที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น : การพัฒนาวัคซีนและพัฒนาบุคลากรตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม KR2 F1: ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์วัคซีนประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (1 รายการ ในช่วงปี 2566 - 2570) หรือ KR3 F1: จำนวนผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน และผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ด้านการผลิตวัคซีนในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หรือ หน่วยงานภาคเอกชน เพิ่มขึ้น (300 คน ในช่วงปี 2566 - 2570) นั้น

สถาบันขอประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

แผนงานย่อยรายประเด็น : การพัฒนาวัคซีนและพัฒนาบุคลากรตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

กรอบการให้ทุน : 4 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือโรคอุบัติใหม่

โจทย์วิจัย/ขอบเขต : 4.1 การวิจัยเพื่อเพิ่มอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในกลุ่มประชากรไทย หรือพื้นที่ที่มีความครอบคลุมต่ำ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ/สังกัด
1	การเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาความครอบคลุมของวัคซีนต่ำในเด็กพื้นที่จังหวัดปัตตานี	ดร.ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2	การพัฒนารูปแบบการเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กอายุ 0-5 ปีในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2	ผศ.ดร.รอฮานี เจอะอาแซ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โจทย์วิจัย/ขอบเขต : 4.2 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารงานวัคซีน หรือเพิ่มความเข้าใจด้านวัคซีนแก่ประชาชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ/สังกัด
1	โครงการนำร่องแอปพลิเคชันแบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการเรียนรู้จริงเป็นฐานเพื่อพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประชาชนในประเทศไทย	ดร.นริศรา โกมลวรรณะ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

กรอบการให้ทุน : 5 การวิจัยเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านวัคซีน

โจทย์วิจัย/ขอบเขต : 5.4 การประเมินผลลัพธ์ผลกระทบของการให้วัคซีนเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการส่งเสริมการใช้วัคซีนในประเทศ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ/สังกัด
1	การต่อสู้โรคเขตร้อนด้วยวัคซีน: NRCT9-3 ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี หลังจากได้รับวัคซีนหนึ่งเข็มหรือสองเข็มในวัยรุ่นและผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์	ศ.กิตติคุณ พญ.พรรณณี ปิติสุทธิธรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ สถาบันจะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา เพื่อปรับข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และจัดทำสัญญาารับทุนวิจัยต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์สนับสนุนทุนวิจัยแก่ข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหรือตามที่สถาบันพิจารณาเห็นชอบต่อเหตุผลที่ชี้แจงเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นายนคร เปรมศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ